

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษากลับกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกรรมการ CB 406 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมการศึกษากลับกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกหลอกลวงให้ลงทุนโดยไม่จ่ายผลตอบแทน

ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาศึกษากรณีผู้บริโภคถูกหลอกลวงให้ลงทุนโดยไม่จ่ายผลตอบแทน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการยังไม่เสร็จสิ้นและยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ขณะนี้ผู้ลงทุนบางรายถูกข่มขู่ทำให้รู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก และผู้ต้องหายังคงกระทำความผิดโดยโฆษณารับสมัครสมาชิกเพื่อร่วมลงทุน จึงต้องการให้มีการถอนการประกันตัวผู้กระทำความผิดเพื่อยับยั้งความเสียหาย ผู้แทนอัยการสูงสุดจึงแนะนำให้ผู้เสียหายยื่นขอถอนการประกันตัวผู้ต้องหา โดยเสนอหลักฐานการกระทำความผิดซ้ำและการข่มขู่พยาน อีกทั้ง ผู้แทนอัยการสอบสวนคดีพิเศษยังแนะนำให้ผู้เสียหายรวมตัวกันและนำหลักฐานมายื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หากพิจารณาพบว่าคดีดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ก็จะมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป ในส่วนของการอายัดทรัพย์สิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประสานไปยังกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน และได้มีการยื่นอายัดทรัพย์สินบางส่วนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนทรัพย์สินแล้ว หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาโดยสุจริต จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจริง พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของสำนักงาน เพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานรายละเอียดและจำนวนความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการชดเชยคืนเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วพบว่า ยังมีประชาชนหลงเชื่อและร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงควรมีการบูรณาการและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผ่านทางกระทรวงมหาดไทย ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และไม่ให้มีผู้หลงเชื่อร่วมลงทุนอีก

นางสาวธยานี ไทยเจริญ
วิทยาการปฏิบัติการ
ผู้สรุปผลการประชุม

นายปริพันธ์ โตติแพทย์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม